

TRƯỜNG THCS TÂY SƠN

55 năm xây dựng và phát triển



Giờ ra chơi với nhiều hoạt động sôi nổi.

Trường THCS Tây Sơn hôm nay, tiền thân là Trường cấp II Trần Phú (thị xã Thái Bình) thành lập năm 1963. Năm học đầu tiên Trường có 9 lớp, 12 thầy cô giáo, 5 phòng học nhà tre vách đất. Sau 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Tây Sơn đã có những bước tiến vượt bậc. Năm học 1963 - 1964 cũng là thời điểm đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, nhà trường lúc đó thực sự là "pháo đài chống Mỹ" theo yêu cầu chỉ đạo của ngành, thầy bám trường bám lớp, không để học sinh bỏ học. Sau khi đất nước thống nhất, thầy trò và toàn thể nhân dân phường Quang Trung vẫn phát huy cao nhất tinh thần hiếu học. Quy mô trường lớp từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước rất

đông, học sinh phải học 3 ca/ngày. Năm học 1981 - 1982, Trường có tới 94 lớp với 125 thầy cô giáo. Từ những thế hệ học sinh "đầu trần - chân đất", "Áo vải vá vai" ngày ấy nay đã có nhiều học sinh trưởng thành. Bằng tinh thần vượt khó, trí thông minh, sáng tạo, nhiều học sinh đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ... Có học sinh đã trở thành cán bộ cấp cao trong quân đội, là những giảng viên trong các trường đại học. Nhiều học sinh đã và đang đảm nhiệm những trọng trách trong đời sống chính trị - xã hội trên mọi miền của Tổ quốc. Năm 2016, được sự quan tâm của UBND tỉnh, thành phố, Trường THCS Tây Sơn chuyển sang cơ sở mới tại khu A Trường Đại học Thái Bình - số 12 Hoàng Công Chất. Trường

có 1 dãy nhà tầng với 21 phòng học, một dãy nhà hiệu bộ và các phòng bộ môn, các phòng chức năng kiên cố, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cơ bản nguyện vọng học tập của con em địa phương. Hệ thống cây bóng mát, vườn hoa, cảnh quan trồng đúng quy hoạch. Trường luôn giữ gìn "xanh - sạch - đẹp", có sức hấp dẫn và mang ý nghĩa giáo dục cao. Tất cả cơ ngơi nhà trường được kiên cố, khang trang, tọa lạc trên mảnh đất hơn 6.000m². Tháng 7/2016, Trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hơn nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện, đội ngũ nhà giáo Trường THCS Tây Sơn đã trưởng thành mạnh mẽ. Từ chỗ 100% cán bộ, giáo viên có trình độ trung cấp sơ phạm, đến nay, toàn trường đã có 87,8% cán

bộ, giáo viên có trình độ đại học. Từ chỗ nhà trường chỉ có 2/12 thầy cô giáo là đảng viên, đến nay, số cán bộ, giáo viên là đảng viên 29 đồng chí, đạt 67,4%. Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, Trường có nhiều giáo viên tham gia, nhiều thầy cô giáo đã đạt thành tích cao. Chất lượng giáo dục của nhà trường được giữ vững và không ngừng nâng cao. Những năm gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 99 - 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt từ 80 - 94%; chất lượng học sinh giỏi luôn ổn định, đứng trong top 5 các trường THCS của thành phố; nhiều đội tuyển đoạt giải nhất, nhì, ba thành phố. Kết quả thi học sinh giỏi hàng năm có từ 30 - 50 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia. 55 năm qua, nhà trường nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các tổ chức đoàn thể như: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trường đạt tập thể lao động xuất sắc nhiều năm; Trường có thành tích xuất sắc trong công tác học sinh giỏi, phong trào thi đua hai tốt. Liên đội được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối THCS; Công đoàn nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động

Việt Nam; các tổ chức hội nhận bằng khen, giấy khen của các cấp như Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Nhiều cán bộ, giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Năm học 2017 - 2018, Trường vinh dự được công nhận tập thể lao động xuất sắc, nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; Công đoàn nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối THCS. Nhắc lại những thành tích nhà trường đã đạt được, có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp, của ngành và các thế hệ nhà giáo đi trước và càng thêm tin tưởng vào đội ngũ nhà giáo Trường THCS Tây Sơn hôm nay sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo, tổ chức và thực hiện thành công chủ trương "Đổi mới căn bản, toàn diện nội dung giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế". Tiếp tục làm tốt sứ mệnh "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", góp phần quan trọng vào việc giáo dục, rèn luyện, đào tạo thế hệ trẻ xứng đáng là con em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng.

NGUYỄN ĐỨC QUANG
(Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường)

Cô giáo Bùi Thị Thu Hương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn



Là cán bộ quản lý nhà trường tôi vô cùng vinh dự và tự hào được cống hiến cả đời mình với sự nghiệp giáo dục của địa phương, chúng kiến biết bao khó khăn, thử thách mà thầy và trò phải gắng sức vượt qua. Tuy đã rời xa mái trường về nghỉ chế độ từ 25 năm nay nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước phát triển của nhà trường. Đội ngũ thầy cô giáo ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; chất lượng các mặt giáo dục của học sinh hàng năm được tăng lên rõ rệt. Nhà trường ngày càng đổi mới, xứng đáng với sự tin yêu của xã hội cũng như phụ huynh và các thế hệ học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhũ, giáo viên toán, Trường THCS Tây Sơn



Bằng tình yêu, sự kính trọng, niềm đam mê, tôi đã chọn Trường THCS Tây Sơn để gắn bó, truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ học trò. Tại "ngôi nhà" Tây Sơn, tôi là người bạn của học sinh, cùng các con khám phá kiến thức mới, cùng nhau phát huy năng lực của mình, rèn giũa bản thân và thóa sức sáng tạo. Ở đây, tôi nhận được những niềm vui, những kỷ niệm đẹp và được học tập, cống hiến và thực hiện niềm đam mê Toán học của mình.

Anh Trần Trung Thường, học sinh khóa 1996 - 1999



Dù bận bịu lo toan cuộc sống, công việc nhưng "ngày trở về" là đầu ấn cho tất cả các cựu học sinh chúng tôi được có những giây phút lắng đọng, trở về tuổi học trò dưới mái trường với bàn học, sách vở, với phấn trắng và bảng xanh. Với tôi, kỷ ức đẹp nhất, thân thương nhất vẫn là những tháng ngày được ngồi học dưới mái trường THCS Tây Sơn thân yêu. Tôi rất tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong xã hội, nhưng dù ở đâu, ở cương vị nào chúng tôi vẫn mãi mãi là học trò của các thầy cô giáo Trường THCS Tây Sơn.

Em Đặng Minh Anh, lớp 9A1, Trường THCS Tây Sơn



Em luôn tự hào được học tập tại ngôi trường có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt mang tên THCS Tây Sơn. Gần 4 năm học qua, em luôn xem thầy cô giáo như người cha, người mẹ thứ hai của mình. Thấy cô giáo luôn tận tình giúp đỡ chúng em, là người chấp cánh ước mơ cho chúng em. Dưới mái trường này, chúng em không chỉ được học về văn hóa mà còn được rèn luyện về đạo đức, kỹ năng sống để hoàn thiện nhân cách. Em hứa sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức cũng như nhân cách để không phụ lòng thầy cô giáo đã đầu tư cho chúng em.

MINH NGUYỄN

Kiến Xương

Chung sức cùng người nghèo

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện Kiến Xương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức, xây dựng quỹ vì người nghèo đạt nhiều kết quả tích cực; huy động được sự tham gia của toàn xã hội, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.



Hội viên Hội Người cao tuổi xã Quyết Tiến (Kiến Xương) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi ủng hộ quỹ vì



Huyện Kiến Xương tổ chức trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vũ Trung.

người nghèo với tinh thần cao nhất. Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong các thành phố, thị trấn, doanh nghiệp ủng hộ ít nhất một ngày lương

hoặc một ngày thu nhập, góp phần chung tay góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Trong quá trình thực hiện, huyện yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu ủng hộ với tinh thần cao nhất. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Trong năm qua, tổng số quỹ vì người nghèo của Kiến Xương đạt trên 885 triệu đồng, trong đó tháng cao điểm vì người nghèo có 178 tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 489 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã hỗ trợ 9 hộ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tiền và quà cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người bị bệnh nặng, rủi ro và hàng trăm người cao tuổi được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn: ủng hộ quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", xây nhà tình nghĩa... Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các hoạt động

từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho người nghèo vươn lên thoát nghèo và đã được các đơn vị kinh tế, cá nhân trên toàn huyện quan tâm hưởng ứng tích cực. Tính từ tháng 10/2017 - 10/2018, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã huy động được trên 2,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 62 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 500 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn, rủi ro đột xuất; thăm và tặng 16.820 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó riêng mô hình cấp lá yêu thương hàng tháng đã trao tặng học bổng cho các cháu thuộc hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2017 và năm 2018 đã có 87 cháu được nhận với số tiền trên 160 triệu đồng và tặng quà cho 339 hội viên nghèo trong dịp Tết, trị giá hàng trăm triệu đồng. Các cấp hội chữ thập đỏ của huyện cũng tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân. Riêng tổng số quà và tiền trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2018 là 2.537 suất, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Theo ông Đạt, kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 hiện nay của Kiến Xương vẫn còn 3.616 hộ nghèo, chiếm 4,66% và 3.288 hộ cận nghèo, chiếm 4,23%. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, năm 2018 huyện phấn đấu vận động 1,2 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo và trên 10 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

THU THỦY

TÂN HÒA Thêm vụ khoai tây

à địa phương có truyền thống trồng khoai tây nên ngay sau khi gieo trồng xong cây vụ đông ưa ấm, nông dân xã Tân Hòa (Vũ Thư) bắt tay ngay vào gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh, chủ lực là khoai tây. HTXNN xã Tân Hòa đã mở kho lạnh bán giao 70 tấn khoai tây giống cho nông dân để trồng trên 60ha. Ông Vũ Ngọc Hải, Giám đốc HTXNN xã Tân Hòa cho biết: Tân Hòa là một trong những địa phương trồng nhiều khoai tây của huyện. Trồng khoai tây đã trở thành một phong trào lớn về cây vụ đông mà không cần phải hồ hào, vận động hay hỗ trợ giống như nhiều địa phương khác. Vụ đông năm nay, xã phấn đấu trồng 155ha cây màu các loại, trong đó khoai tây trồng 60ha. Để bảo đảm lịch thời vụ, HTXNN đã phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tập huấn cho trên 100 xã viên về kỹ thuật trồng khoai tây. Ngoài ra, HTXNN cũng đã tập trung huy động lực lượng giải tỏa 8.500m² vật cản trên sông, kênh mương, lấp đặt 12 cống đầu khâu, đập áp trực cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2018 là 2.537 suất, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Theo ông Đạt, kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 hiện nay của Kiến Xương vẫn còn 3.616 hộ nghèo, chiếm 4,66% và 3.288 hộ cận nghèo, chiếm 4,23%. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, năm 2018 huyện phấn đấu vận động 1,2 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo và trên 10 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

trung làm ở các vùng trồng cây vụ đông để thuận lợi cho việc tưới, tiêu. Đây là năm thứ 10 liên tiếp gia đình bà Vũ Thị Nghị, thôn Nam Bi trồng khoai tây. Ước tính, khoảng gần 3 tháng nữa khoai tây sẽ cho thu hoạch. Bà Nghị phấn khởi cho biết: Trước khi trồng khoai tây, gia đình tôi đã chuẩn bị thuốc để khử trùng đất, các loại phân để việc đặt mộng và chăm sóc khoai tây được thuận lợi. Đến thời điểm này, gia đình tôi đã trồng được 1 mẫu khoai tây. Cũng như gia đình bà Nghị, gia đình bà Hoàng Thị Len, thôn Nhật Tân cũng đang tất bật xuống giống khoai tây. Là người có kinh nghiệm nhiều năm trồng khoai tây nên bà Len nắm bắt rất rõ các kỹ thuật gieo trồng. Bà Len chia sẻ: Thời tiết thuận nên gia đình tôi đang khẩn trương gieo trồng nốt số khoai tây còn lại trên diện tích đất ruộng của gia đình. Được mệnh danh là "đất khoai tây" nên tất cả 6 thôn của Tân Hòa đều có rất nhiều gia đình trồng khoai tây với diện tích lớn như gia đình bà Vũ Thị Nghị, ông Trần Văn Thanh. Xã có 2 kho lạnh bảo quản với số lượng 80 tấn giống nên với kinh nghiệm trồng nhiều

năm, sau khi thu hoạch nông dân đã chọn những củ giống tốt đạt tiêu chuẩn để gửi vào kho lạnh. Giống khoai chọn trồng là giống chất lượng, chống chịu tốt chủ yếu là giống Marabel của Đức. Dự kiến đến ngày 15/11 xã sẽ trồng xong 20ha khoai tây còn lại. Bên cạnh đó, xã cũng đã trồng xong 62ha cây vụ đông ưa ấm, trong đó ngô 37ha, rau màu 15ha (tính cả diện tích đất xoay vòng), 5ha bí và dưa, 5ha khoai lang. Giá ngô năm nay ước tính đạt từ 4 - 4,5 triệu đồng/sào. Huyện hỗ trợ 3.000 đồng/kg khoai tây giống, tương đương 120.000 đồng/sào, ngô 80.000 đồng/sào. Ông Vũ Ngọc Hải, Giám đốc HTXNN xã Tân Hòa cho biết thêm: HTXNN khuyến cáo nông dân thời vụ trồng khoai tây tốt nhất trước ngày 15/11. Khi cây mọc lên khỏi mặt đất từ 7 - 10 ngày, cao khoảng 15 - 20cm thì xới nhẹ, làm sạch cỏ, bón thúc đợt 1 và vun luống. Kết hợp tưới cây để lại 2 - 3 mầm chính. Thời điểm hiện tại, HTX cử các cán bộ nông nghiệp thường xuyên thăm ruộng, giúp đỡ, hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây, bảo đảm vụ đông thắng lợi.

THU TRANG



Nông dân Tân Hòa trồng khoai tây vụ đông.